

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน มีนาคม)

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันที่สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยพันบาท)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักสูตร
															น.พ.ศ. ๑๑๓	น.พ.ศ. ๑๑๔	ยังไม่ส่ง	
๑	นายสุทธิพงษ์	ณิชาจางกูรย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ยท.	สัมมนา	"Bangkok Fin Tech Fair ๒๐๒๔"	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการธนาคาร และมีการนำ Financial Technology (Fin Tech) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นการสื่อสารนโยบายด้าน Fin Tech มาใช้ในพัฒนาประเทศให้มีการรับรู้ในวงกว้าง ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cybersecurity)	ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	๒ วัน	ธนาคารแห่งประเทศไทย		✓				
๒	นายพรจรรย์	พิทักษ์กุลศรีรัมย์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ยท.	สัมมนา	"Bangkok Fin Tech Fair ๒๐๒๔"	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการธนาคาร และมีการนำ Financial Technology (Fin Tech) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นการสื่อสารนโยบายด้าน Fin Tech มาใช้ในพัฒนาประเทศให้มีการรับรู้ในวงกว้าง ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cybersecurity)	ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	๒ วัน	ธนาคารแห่งประเทศไทย		✓				
๓	นายปรีชากรณิ	สัทธินภทร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	คท.	สัมมนา	"Bangkok Fin Tech Fair ๒๐๒๔"	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการธนาคาร และมีการนำ Financial Technology (Fin Tech) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นการสื่อสารนโยบายด้าน Fin Tech มาใช้ในพัฒนาประเทศให้มีการรับรู้ในวงกว้าง ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cybersecurity)	ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	๒ วัน	ธนาคารแห่งประเทศไทย		✓				
๔	นายภักดี	ทองกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	คท.	สัมมนา	"Bangkok Fin Tech Fair ๒๐๒๔"	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการธนาคาร และมีการนำ Financial Technology (Fin Tech) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นการสื่อสารนโยบายด้าน Fin Tech มาใช้ในพัฒนาประเทศให้มีการรับรู้ในวงกว้าง ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cybersecurity)	ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	๒ วัน	ธนาคารแห่งประเทศไทย		✓				
๕	นางสาวนิตยา	ชินสังข์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คท.	สัมมนา	"Bangkok Fin Tech Fair ๒๐๒๔"	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการธนาคาร และมีการนำ Financial Technology (Fin Tech) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นการสื่อสารนโยบายด้าน Fin Tech มาใช้ในพัฒนาประเทศให้มีการรับรู้ในวงกว้าง ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ (Cybersecurity)	ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	๒ วัน	ธนาคารแห่งประเทศไทย		✓				
๖	นางสาวสุวิภาวรา	วงศ์สุวรรณ	นักวิชาการปฏิบัติการ	คท.	สัมมนา	"๑๓ ปี ศาลปกครอง สืบโลกใบทรงกลมเพื่อความยั่งยืน"	เพื่อเชิญเข้าร่วมงาน "๑๓ ปี ศาลปกครอง และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษและการเสวนาทางวิชาการ	ณ ห้องสัมมนา ๑ - ๒ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔	๑ วัน	สำนักงานศาลปกครอง		✓				
๗	นายธรรมบุญ	ครองรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นบ.	ประชุม	กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากสิ่งดีๆ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำระดับสูงภายในราชการไทย รุ่นที่ ๒๒	เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้เป็นผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงระบบราชการและสามารถตอบสนองการท้าทายในบริบทของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐	ณ ห้อง ๓๑๒๐ ชั้น ๓ อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร ๑) สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔	๑ วัน	สำนักงาน ก.พ.		✓				

เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ นบ. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๗ ราย แยกเป็นฝึกอบรม - ราย ประชุม ๑ ราย สัมมนา ๖ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๑ หลักสูตร